

**UỶ BAN NHÂN DÂN  
THỊ TRẤN CÁT BÀ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND

Cát Bà, ngày tháng 7 năm 2023

*V/v vận động đăng ký mua, trang bị  
cho gia đình ít nhất 01 bình chữa cháy*

**Kính gửi:**

- Các đồng chí cán bộ, công chức UBND thị trấn Cát Bà;
- Các đồng chí cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn thị trấn Cát Bà.

Ngày 03/01/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới. Theo đó, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) phải quán triệt quan điểm: Người dân là trung tâm, là chủ thể, đặt an toàn, tính mạng người dân là trên hết, trước hết; đồng thời huy động tối đa các lực lượng tại chỗ và nhân dân tham gia chữa cháy, nhất là trong “thời điểm vàng” 5 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra với phương châm: Lực lượng ở trong dân - Phương tiện ở trong dân - Hậu cần ở trong dân - Chỉ huy ở trong dân.

Để ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người. UBND thị trấn Cát Bà đã tăng cường công tác phổ biến kiến thức, tập huấn kỹ năng an toàn PCCC, CNCH, thoát nạn cho người dân; Với quyết tâm triển khai hiệu quả mô hình “Tổ liên gia tự quản về PCCC”, là một trong những đơn vị đầu tiên trên địa bàn huyện Cát Hải triển khai thành công Mô hình này, mô hình điểm được triển khai tại Tổ dân phố 1 vào tháng 8 năm 2022, đến nay trên địa bàn thị trấn đã thành lập tổng số có 07 tổ liên gia tự quản về PCCC, và 16 điểm chữa cháy công cộng tại các Tổ dân phố. Kế hoạch đến 31/12/2023 vận động mỗi hộ gia đình trên địa bàn thị trấn Cát Bà trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy xách tay (*loại bình bột ABC hoặc bình khí CO2*) và tối thiểu 01 dụng cụ phá dỡ (*xã beng, kim cộng lực, búa, rìu,...*).

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới. UBND thị trấn Cát Bà vận động mỗi cán bộ công chức cơ quan UBND thị trấn Cát Bà, mỗi cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn thị trấn Cát Bà gương mẫu, đăng ký mỗi gia đình mua tối thiểu 01 bình chữa cháy. Đối với các gia đình cán bộ, công chức đã có bình chữa cháy còn hạn sử dụng, không phải đăng

ký mua thêm, lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm lập danh sách đăng ký mua bình chữa cháy gửi về Văn phòng UBND thị trấn Cát Bà trước ngày 06 tháng 7 năm 2023 để tổng hợp.

Kính phí, giá tiền 01 bình chữa cháy về đến tay người mua, nội dung này giao đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Trưởng Công An thị trấn Cát Bà tham khảo chọn nhà cung cấp uy tín, chất lượng, giá cả đảm bảo tốt nhất, cạnh tranh trên thị trường.

Rất mong các đồng chí trong cơ quan và các trường học quan tâm./.

***Nơi nhận:***

- Cán bộ, công chức thị trấn;
- Hiệu trưởng 5 trường trên địa bàn;
- Lưu. VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hoàng Xuân Thủy**